



ประกาศเทศบาลตำบลกกตูม  
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง

\*\*\*\*\*

ตามที่เทศบาลตำบลกกตูม ได้ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ลงวันที่ ๗ มกราคม ๒๕๖๔ โดยได้รับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประเภท พนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ จำนวน ๑ อัตรา ตั้งแต่วันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๖๔ ถึงวันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๖๔ นั้น

บัดนี้ การรับสมัครได้เสร็จสิ้นแล้ว และเทศบาลตำบลกกตูม ได้พิจารณาตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัครตามเอกสารหลักฐานเรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประเภท พนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ ดังต่อไปนี้

๑. พนักงานจ้างตามภารกิจ

ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์

จำนวน ๑ อัตรา ดังนี้

ลำดับที่	เลขประจำตัวผู้เข้าสอบ	ชื่อ - สกุล	หมายเหตุ
๑	๐๐๒	นายเอกสิทธิ์ ปัทมูม	

การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างครั้งนี้ ได้ประกาศตามเอกสารและข้อเท็จจริง ที่ผู้สมัครได้ตรวจสอบและรับรองตนเองในใบสมัครว่า เป็นผู้มีความสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง ตรงตามประกาศรับสมัคร ดังนั้น หากปรากฏภายหลังว่าผู้สมัครเข้ารับการสรรหาและการเลือกสรร รายใดมีความสมบัติทั่วไปหรือคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งไม่ตรงหรือไม่เป็นไปตามประกาศรับสมัคร จะถือว่าผู้สมัครเข้ารับการสรรหาและการเลือกสรรเป็นผู้ขาดคุณสมบัติและไม่มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและการเลือกสรรครั้งนี้ ดังนั้น จึงขอให้ผู้ที่มีความสมบัติครบถ้วนดังกล่าวข้างต้น เข้าทำการคัดเลือกเพื่อสรรหาและเลือกสรรฯ ในวันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๕.๐๐ น. ณ ห้องประชุมสำนักงานเทศบาลตำบลกกตูม

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๓ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๔

(นางรัตนา นิระราช)

ผู้อำนวยการกองคลัง

รักษาการแทนปลัดเทศบาล

ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลกกตูม



ประกาศเทศบาลตำบลกกตูม  
เรื่อง กำหนดวัน เวลา สถานที่ และระเบียบเกี่ยวกับการสรรหาและเลือกสรรบุคคล  
เพื่อเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ

\*\*\*\*\*

ตามประกาศเทศบาลตำบลกกตูม เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ลงวันที่ ๗ มกราคม ๒๕๖๔ และได้ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรร ตามประกาศเทศบาลตำบลกกตูม ลงวันที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ ดังนั้น จึงกำหนดวัน เวลา สถานที่สรรหาและการเลือกสรรบุคคล และระเบียบเกี่ยวกับการสรรหาและเลือกสรรฯ ดังต่อไปนี้

๑. วัน เวลา และสถานที่สรรหาและเลือกสรรฯ

ให้ผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรร ตามวันเวลาและสถานที่ ดังนี้

วัน เวลา และสถานที่สอบ	วิชาที่สอบ	หมายเหตุ
วันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ เวลา ๐๘.๓๐ น. - ๑๐.๐๐ น. ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลกกตูม	สอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.)	โดยวิธีการสอบ ข้อเขียนแบบปรนัย
วันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ เวลา ๑๐.๐๐ น. - ๑๑.๓๐ น. ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลกกตูม	สอบภาคความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง (ภาค ข.)	โดยวิธีการสอบ ข้อเขียนแบบปรนัย
วันที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ เวลา ๑๓.๐๐ น. - ๑๕.๐๐ น. ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลกกตูม	สอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ค.)	โดยวิธีการ สัมภาษณ์

๒. ระเบียบเกี่ยวกับการสรรหาและเลือกสรร

ให้ผู้เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรปฏิบัติตามระเบียบดังนี้

๒.๑ การแต่งกายชุดสุภาพ เรียบร้อย ตามประเพณี สุภาพสตรีใส่กระโปรง  
รองเท้านิ่ม สุนัขพुरुช ใส่กางเกงขายาว โดยสอดชายเสื้อไว้ในกางเกง สวมรองเท้านิ่ม

๒.๒ ผู้เข้ารับการสอบคัดเลือกจะต้องเตรียมปากกาสีน้ำเงินหรือดำ และยางลบ มาเพื่อใช้ในการ  
ทำข้อสอบ

๒.๓ ให้ผู้มีสิทธิคัดเลือกมารายงานตัว เพื่อเข้ารับการคัดเลือกก่อนเวลาเข้าสอบ หากผู้เข้า  
สอบคัดเลือกที่ไปถึงห้องสอบหลังเริ่มสอบ ๑๕ นาที จะไม่อนุญาตให้เข้าสอบ

ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามระเบียบการสรรหาและการเลือกสรร คณะกรรมการสรรหาและเลือกสรร  
อาจพิจารณาไม่ให้เข้าสอบ

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๔ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๔

(นางรัตนา นิระราช)

ผู้อำนวยการกองคลัง

รักษาราชการแทนปลัดเทศบาล

ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลกกตูม